
วัคซีนเอดส์ไทยเจ๋ง!ได้ผลครั้งแรกในโลกแม้ลดติดเชื้อแค่  31% (25/9/2552) 
 

 

 

ASTVผู้จัดการรายวัน - โครงการวัคซีนเอดส์ระยะ 3 ในไทยไม่ทะลุเป้า เผยมีประสิทธิผลแค่ 31.2 % 

แต่เป็นครั้งแรกของโลกท่ีพบว่าช่วยป้องกันเอชไอวีได้  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุยังมีหวังต่อยอด
งานวิจัยใช้วัคซีนร่วมยารักษาเอดส์ ด้านเอ็นจีโอจี้รัฐน าองค์ความรู้ต่อยอด ขณะท่ีฮีโร่วัคซีนเอดส์  

พร้อมเป็นอาสาสมัครอีกรอบ 
        

       นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ประธานการประกาศผลกาiวิจัยโครงการ

ศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองระยะท่ี 3 เปิดเผยว่า โครงการวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองระยะท่ี 3 ในพื้นที่ จ.ชลบุรีและ
ระยองยาวนาน 6 ปี ได้เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้วพบว่า วัคซีนมีประสิทธิผลในการลดโอกาสเส่ียงต่อการติดเชื้อไวรัส

เอดส์ได้ 31.21% แต่ยังไม่ถึงระดับท่ีงานวิจัยได้ก าหนดไว้คือวัคซีนต้องมีประสิทธิผล 50% ขึ้นไป 
ขณะเดียวกันก็ไม่มีผลต่อการลดปริมาณไวรัสเอดส์ในกระแสเลือดแต่อย่างใด  

        

       อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส าคัญในการพัฒนาวัคซีนเอดส์ เพราะเป็นครั้งแรกในโลกท่ี
พบว่าวัคซีนเอดส์มีประสิทธิผลในการป้องกัน  แม้ยังไม่สามารถน ามาผลิตใช้ได้ แต่เป็นองค์ความรู้ท่ีจะน าไป

พัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไปใน อนาคต ส าหรับการพิจารณาจะน าวัคซีนมาใช้หรือไม่  และต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรนั้น จะมีการน าข้อมูลไปพิจารณาอย่างรอบด้านกับผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ  

ต่อไป 

        
       **แนวโน้มใช้วัคซีน 2 ชนิดมีลุ้น 

        
       ด้าน นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ผู้อ านวยการโครงการศึกษาวัคซีนทดลองเอดส์ระยะท่ี 3 กล่าวว่า กระบวนการ

จากนี้ยังต้องมีการน าข้อมูลท้ังหมดไปสังเคราะห์ ทบทวนความรู้  และพัฒนาเพิ่มเติม ว่ายังมีข้อมูลหรือแง่มุม
ของข้อมูลด้านใดอีกบ้าง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย  ขณะนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่า

ทิศทางในการพัฒนาวัคซีนต่อไปจะเป็นอย่างไร  แต่จากผลการทดลองท่ีสามารถลดโอกาสเส่ียงในการติดเชื้อ

ได้ 31.2% นั้น ยังไม่เพียงพอในการน าไปขึ้นทะเบียนเพื่อจ าหน่ายได้  แต่ถือเป็นความหวังครั้งส าคัญครั้งแรก
ของโลก ท่ีการทดลองวัคซีนเอดส์มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถป้องกันโรค  

        
       “ผลการวิจัยในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบวัคซีนมีความ  ปลอดภัยและมีแนวโน้มว่าจะสามารถ

ป้องกันโรคได้ เป็นความหวังในแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยตั้งแต่เริ่มกระบวนการทดลองมีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการจ านวนกว่า 10 ชุด โดยท าการประเมินและตรวจสอบตลอดเวลา  
ท้ังในและนอกประเทศ โดยท่ีคณะท างานวิจัยทดลองจะไม่สามารถรับทราบ  ส่วนการวิเคราะห์ผล มีการใช้

ผู้เชี่ยวชาญทางสถิติท่ีได้รับมาตรการสากล  ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ล าพัง ผลการทดลองในครั้งนี้จึงเชื่อมั่นได้
ว่ามีความน่าเชื่อถือท้ังกระบวนการ”นพ. ศุภชัย กล่าว 

        
       ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการวิชาการ ทดลองวัคซีนเอดส์ กล่าวว่า  วัคซีนท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสาร 2 อย่าง 

คือ 1.สารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีท่ีฝังอยู่ในเชื้อไวรัสตัวอ่ืนแล้วฉีดเข้าไป  ในตัวอาสาสมัคร เพื่อท าให้เซลล์
ภูมิต้านทานรู้จักเชื้อเอชไอวี และ 2. สารจีพี 120 เป็นตัวป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์ มีผลท้ังกระตุ้นให้

ภูมิต้านทานสามารถก าจัดเชื้อได้และป้องกันไม่ให้เชื้อ  เข้าสู่เซลล์ใหม่ เมื่อใช้ 2 อย่างนี้ร่วมกันผลการ
ศึกษาวิจัยจึงออกมาอยู่ในระดับดี 

        

       ท้ังนี้ การศึกษาวัคซีนท่ีผ่านมา ใช้วิธีการฉีดสารเพียง 1 ชนิด เช่น ฉีดเฉพาะสาร จีพี 120 หรือสาร
พันธุกรรมอย่างเดียว ท าให้ผลการศึกษาวิจัยล้มเหลว แต่ครั้งนี้เป็นการฉีดสาร 2 ชนิดร่วมกัน ผลท่ีออกมาจึง

แสดงให้เห็นว่า สามารถช่วยลดการติดเชื้อได้ 31.2 % ซึ่งมีความส าคัญในแง่ท่ีจะเป็นก้าวส าคัญ ท่ีท าให้
การศึกษาขั้นต่อไป มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าจะพัฒนาอย่างไรในการก าจัดเชื้อ เช่น  การศึกษาการใช้

วัคซีนร่วมกับยาในการก าจัดเชื้อไวรัส เป็นต้น  และมีความเป็นไปได้เช่นกันท่ีจะมีการต่อยอดพัฒนาจนวัคซีน

สามารถป้องกันการ ติดเชื้อได้ถึง 50 % 
        

       “ผลการศึกษาวิจัยนี้ ผมว่าเป็นขั้นแรกท่ีดี เพราะการศึกษาวิจัยท่ีผ่านๆมาพบว่าวัคซีนไม่ได้ผลอะไรเลย 
ได้ผลเป็นศูนย์ เรียกว่าสูญเปล่า ท าให้รู้สึกว่าวัคซีนเอดส์เป็นเรื่องท่ีอยู่ไกลเหลือเกิน  อันนี้เป็นครั้งแรกท่ีให้

ก าลังใจนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีแนวคิดว่าการท าวัคซีน  ป้องกันโรคเอดส์ กระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เชื้อ
ไปอยู่ในเซลล์อ่ืนมีผลเป็นไป ได้ แต่ผลยังไม่สูงมาก เพราะฉะนั้นต้องมีการพัฒนาก้าวต่อไป ”ศ.นพ.อมรกล่าว 



        

       ด้าน นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อ านวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์  กล่าวว่า สธ.ควรด าเนินการเชิงรุกว่าจะ

ด าเนินการน าองค์ความรู้จากโครงการทดลองวัคซีนเอ  ดสท่ีได้ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  รวมถึงผล
การศึกษาท่ีพบว่ามีประสิทธิผลสามารถป้องกันได้  31.2%นั้นทางสธ.จะต่อยอดองค์ความรู้ท่ีส าคัญนี้ต่อไป

อย่างไร เพราะโครงการอ่ืนๆ ท่ีล้มไปก่อนหน้านี้เป็นการใช้วัคซีนชนิดเดียวเท่านั้น  ท าให้องค์ความรู้นี้ในอนาคต
อาจเป็นทางเลือกว่า วัคซีนเอดส์อาจต้องเกิดจากวัคซีนหลายชนิดรวมกัน  หรือสองชนิดท่ีทดลองในครั้งนี้รวม

กับชนิดอ่ืน 

        
       **พร้อมเป็นอาสาสมัครอีกรอบ 

        
       น.ส.อารีย์ ก าพลลักษณ์ อายุ 32 ม ีหนึ่งในอาสาสมัครโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะท่ี 3 จ.

ระยอง กล่าวว่า หลังจากทราบการประกาศผลการทดลองว่าไม่ส าเร็จตามเป้าท่ีตั้งไว้  ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อย แต่
ในอนาคตอาจมีการทดลองวัคซีนแบบใหม่เกิดขึ้นอีกก็ได้  ซึ่งหากมีการทดลองวัคซีนอีกและยังสามารถใช้

อาสาสมัครชุดเดิมได้ก็จะขอมาเป็น อาสาสมัครอีก เพราะอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศไทยมี

วัคซีนไว้ใช้เพื่อให้ ห่างไกลจากโรคเอดส์ 
        

       “รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนจริงหรือสารเลียนแบบ  แต่ตั้งแต่ไปฉีดวัคซีน 
6 เข็ม แบบเดือนเว้นเดือน ตามก าหนดกับทางโครงการฯ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เจ็บป่วยเรื้อรัง สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังทางศาสนาและสังคมได้ตามปกติ  อีกท้ังไม่รู้สึกกลัวเมื่อทราบผล

ว่ามีผู้ท่ีเสียชีวิตและติดเชื้อเอดส์ไอวี  เพราะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วย เช่น มีพฤติกรรมเส่ียงมาก
ก็ท าให้ติดเชื้อเอดส์ได้”น.ส.อารีย์กล่าว 

        
       **ซาโนฟ่ีพร้อมเดินหน้าวิจัยต่อ 

        
       วันเดียวกันที่เมืองลิยง ประเทศฝรั่งเศส นายมิเชล เดอวิลด์  รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาของซา

โนฟี ปาสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีน ALVAC?-HIV ซึ่งเป็นวัคซีนปูพื้นกล่าวว่า ถึงแม้อัตราเส่ียงต่อการติดเชื้อเอช

ไอวีจะลดลงไม่มากนักแต่ก็ถือว่ามีนัย  ส าคัญทางสถิติ นี่เป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกนับตั้งแต่มีการ
ค้นพบไวรัสในปี 2526 ท่ีแสดงว่าในที่สุดก็เป็นไปได้ท่ีจะมีวัคซีนต้านเชื้อเอชไอวี  

        
       “เรายังคงต้องด าเนินการเพื่อพัฒนาและทดสอบต่อไปเพื่อจะให้ได้วัคซีน  ท่ีเหมาะสมส าหรับการขอ

อนุญาตขึ้นทะเบียน และใช้วัคซีนได้ท่ัวโลก และซาโนฟี  ปาสเตอร์ก็มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

ต่อไปเพื่อผลักดันวาระ ด้านวิทยาศาสตร์และต่อยอดการค้นพบครั้งส าคัญนี้ต่อไป ” นายมิเชลกล่าว. 
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